



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
THUDUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

@@@

Đ/C: 356A – Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Tel 028 3 7 313 322 – 028 3 7 313 086 * Fax : 028 3 713 271
Email: info@betongthuduc.com – Web: www.betongthuduc.com

TP HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2018

THƯ NGỎ

Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức (TDC) trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt ! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý khách đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua !

Là một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bê tông ly tâm ứng suất trước, cầu kiện bê tông đúc sẵn... Sản phẩm của chúng tôi đã được khách hàng khu vực miền Nam, các tỉnh Nam Trung Bộ và Campuchia tin tưởng sử dụng !

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Công ty chúng tôi đã đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất trụ điện và cọc bê tông ly tâm ứng suất trước **tại Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương**. Nhà máy được đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, có vị trí bên sông thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy .

Thực hiện phương châm “**Chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, sự hài lòng của Khách hàng**” là thước đo sự tồn tại và phát triển của Công ty. Chúng tôi hy vọng, với tiềm lực vững mạnh, nhân lực có trình độ chuyên môn cao, máy móc thiết bị hiện đại, phương tiện vận chuyển tốt, cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ tiếp tục làm hài lòng Quý khách hàng.

Nhân dịp khánh thành giai đoạn I đưa nhà máy mới đi vào hoạt động, Công ty chúng tôi đưa ra chương trình khuyến mại : Giảm giá 3% tất cả các đơn hàng cho Quý khách hàng mua hàng trong thời gian từ 01/ 8 / 2018 đến hết ngày 31/ 08 / 2018. Các quyền lợi về hoa hồng, chiết khấu vẫn được giữ nguyên không thay đổi .

Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành hợp tác của Quý vị trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Hữu Ý